

THE STORYTELLERS 2018

เกาะสมุย, 17 เมษายน 2561 – กล่าวกันว่าการบอกเล่าเรื่องราวเป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของมนุษย์และอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากความทรงจำที่สวຍงามและอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดจินตนาการแล้วนำไปสู่ผลงานทางศิลปะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 โรงแรมเดอะไลบรารีเปรียบเสมือนพื้นที่ว่างสำหรับแขกผู้มาเยือนที่ช่วยก่อเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวของตัวเองลงบนหน้ากระดาษในแต่ละมุมมองจนเกิดเป็นผลงานศิลปะที่แต่ละชิ้นงานไม่ซ้ำกัน และในปีนี้ได้เชิญศิลปิน 3 ท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปะในความเป็นตัวตนของ The Library กับแคมเปญ 'The Storytellers' และนำไปสู่นิทรรศการแห่งงานศิลป์ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดนิทรรศการครั้งนี้โรงแรมเดอะไลบรารีร่วมกับศิลปินรับเชิญจะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลท้องถิ่น 2 แห่งคือ มูลนิธิเด็กพิเศษเกาะสมุย และมูลนิธิช่วยสัตว์เกาะสมุย

สามารถเข้าชมได้ที่เพจ <http://www.thelibrarysamui.com/thestorytellers/>



The
Storytellers
2018

Painter Extraordinaire

ศิลปินที่ได้รับเชิญคนแรกที่จะเป็น 'ผู้เล่าเรื่อง' คือจิตรกรชาวฝรั่งเศส ลูคัส โบฟอร์ต ผู้เชี่ยวชาญการใช้สีอะคริลิกบนพื้นผิวต่างๆ ทั้งบนผืนผ้าใบรวมไปถึงพื้นผิวด้านไม้แผ่นังและร่างกายมนุษย์ ผลงานของเขาส่วนมากล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครสมมติที่มีลักษณะเหมือนสัตว์ประหลาด อีกทั้งตัวลูคัสเองก็ได้ก่อตั้งโครงการ 'LB Project' และได้ร่วมมือกับเหล่าศิลปินเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ เช่น Skateistan และ Harold Hunter Foundation นอกจากนี้เขายังสร้างผลงาน 'Re-Covers' สำหรับนิตยสารสเกตบอร์ด อาทิ Hidden Champion (Japan), Playboard (Germany) และ Transfert (Australia) ผลงานของลูคัสได้รับการตีพิมพ์ใน VICE, Transworld และ Modzik รวมถึงภาพวาดของเขาก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงทั่วโลก ทั้งในหอศิลป์ออสเตรเลีย, แคนาดา, ฝรั่งเศส, อเมริกาและอังกฤษ

ในโอกาสนี้ ลูคัส โบฟอร์ต ได้วาดภาพประกอบ 2 ภาพบนผืนผ้าใบและวาดลวดลายสีสันทันบนโต๊ะขนาด 3 เมตรซึ่งผลงานครั้งนี้ของเขาจะนำไปประมูลในนิทรรศการกลุ่มเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ในแคมเปญ 'The Storytellers'





About The Library

ในฐานะที่มีสายเลือดของคนสมัยโดยกำเนิดและเป็นนักเดินทางที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา คุณเกษมธรรม สอนสง เจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงแรมได้ทำงานร่วมกับนักออกแบบอย่างคุณฉัตรวรรณ ส่งสวัสดิ์ จนทำให้เดอะไลบรารีกลายเป็นโรงแรมริมชายหาดที่มีความโดดเด่นและเรียบง่ายด้วยการนำหนังสือมาเป็นแนวคิดซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมาย วิถีชีวิตและได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบและด้วยพื้นที่อันกว้างขวางของโรงแรมทำให้แขกผู้มาพักได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ เปรียบเสมือนโรงแรมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่รอให้แขกผู้มาเยือนได้เข้าไปเปิดอ่านทีละหน้าซึ่งแต่ละห้องเปรียบเป็นหน้ากระดาษเปล้าให้แขกผู้มาพักได้ใส่เรื่องราวของตนเองลงไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ที่เมื่อเขาเหล่านั้นจากไป ห้องสมุดของโรงแรมเชื่อมโยงกับความเป็นเดอะไลบรารีด้วยหนังสือประเภทต่างๆ มากกว่า 1,400 เล่ม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากวิถีชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน ในส่วนของห้องพักที่มีทั้งหมด 46 ห้องแบ่งออกเป็นห้องสมาร์ตสตูดิโอ ห้องเอ็กโซติกสวีต ห้องบูติกมาร์ก ห้องสวีต 2 ห้องนอน และห้องพูลวิลล่าที่ยังคงแนวคิดและการออกแบบด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติของพื้นที่โดยรอบให้สมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งร้านอาหารเดอะเพจ (The Page) ที่ตั้งอยู่ริมชายหาด ร้านอาหารดริงก์แกลเลอรี (Drink Gallery) และทาบัส บาร์ บนถนนเลียบชายหาดเฉวง โรงแรมเดอะไลบรารีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างความเป็นธรรมชาติกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ สรรค์สร้างสิ่งที่น่าสนใจภายในโรงแรมที่เปรียบเสมือนหนังสือดี ๆ เล่มหนึ่งที่ได้มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงแรมเหมือนกับบทต่างๆ ในหนังสือ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้คนได้เข้ามาพักผ่อนและเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพร้อมกับได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สวยงาม

Note to Editors

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมเดอะไลบรารี โทร. 0-7742-2767-8 ต่อ 5305 อีเมล: pr@thelibrarysamui.com